

Số: 2551/BQL-ĐT  
V/v thực hiện các quy định của Luật Đầu tư.

Hải Phòng, ngày 27 tháng 12 năm 2017

Kính gửi: - Các doanh nghiệp, nhà đầu tư có dự án trong Khu công nghiệp, Khu kinh tế;  
- Các công ty đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp.

Căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ban hành ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ban hành ngày 30/09/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ban hành ngày 01/6/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Trong quá trình theo dõi, kiểm tra, giám sát Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng (Ban quản lý) nhận thấy một số dự án đang hoạt động trong các khu công nghiệp, khu kinh tế có hoạt động chưa đúng nội dung đăng ký trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy phép đầu tư, Quyết định chủ trương đầu tư và không thực hiện các thủ tục điều chỉnh theo quy định. Việc này dẫn đến vi phạm các quy định pháp luật về đầu tư đã được quy định tại Luật đầu tư năm 2014 và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đề nghị:

1/ Các doanh nghiệp, nhà đầu tư có dự án thực hiện theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy phép đầu tư, Quyết định chủ trương đầu tư phải thực hiện đúng các nội dung đã đăng ký và được ghi nhận như: Quy mô, mục tiêu, tổng vốn đầu tư, tiến độ thực hiện dự án và các nội dung khác. Trong trường hợp có thay đổi, điều chỉnh phải gửi hồ sơ đăng ký điều chỉnh đến Ban quản lý trước khi thực hiện các nội dung đề nghị điều chỉnh.

Từ ngày 15/01/2018, trong quá trình thanh tra, kiểm tra và tiếp nhận các thủ tục về đầu tư, nếu phát hiện các trường hợp vi phạm các nội dung trên, Ban quản lý sẽ tiến hành lập biên bản tại chỗ và đề nghị các cơ quan chức năng xử lý theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

2/ Các công ty hạ tầng là đơn vị được Nhà nước giao đất và cho thuê lại đất. Trong quá trình làm việc, ký kết hợp đồng phải có trách nhiệm yêu cầu các doanh nghiệp, nhà đầu tư đến thuê đất liên hệ làm việc với Ban quản lý để được hướng dẫn thực hiện các thủ tục về lĩnh vực đầu tư, môi trường, xây dựng, lao động theo quy định pháp luật. Đối với các trường hợp cố tình không thực hiện, các công ty hạ tầng phải phối hợp và cung cấp thông tin đến Ban quản lý để xem xét, giải quyết kịp thời.

Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng thông báo để các doanh nghiệp, nhà đầu tư biết và nghiêm túc phối hợp, thực hiện./.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lãnh đạo Ban;
- Công TTĐT BQL;
- Các phòng BQL;
- Lưu: VP/BQL.

KT. TRƯỞNG BAN  
PHÓ TRƯỞNG BAN



Phạm Minh Đức